

ประกาศเจตนาารมณั



“สุจริต โปร่งใส สงขลาใสสะอาด ๒๕๖๔”

“NO Gift Policy”

ขอเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดจังหวัดสงขลา ทุกระดับ

งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส”

A handwritten signature in black ink.

(นายจารวัฒน์ เกลี้ยงเกลา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสงขลา



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาจิตสำนึก ทศนคติ และความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัน หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ผ่านมา ข้าราชการมักจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพดมิชอบในวงราชการ จังหวัดสงขลา จึงส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพดมิชอบในวงราชการ โดยการสร้างค่านิยมประหยัดดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพดมิชอบในวงราชการ ดังนี้

๑. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล หรือในทุกโอกาส ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ของกำนัน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นสิ่งของเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น บัตรอวยพร ปฏิทิน ไดอารี่ สมุดบันทึก เป็นต้น

๒. ให้งดการเรียไรข้าราชการ หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนราชการ เพื่อการจัดหาของขวัญ เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรรุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา “สุจริต โปร่งใส สงขลาใสสะอาด”

ด้วยจังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา “สุจริต โปร่งใส สงขลาใสสะอาด” ให้บุคลากรในจังหวัดสงขลา ทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

๑. ยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

๓. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี

๔. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม

๕. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรรวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา